



ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ
ใน อ.ก.พ.จังหวัดสมุทรปราการ

ตามที่ จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดให้มีการเลือกข้าราชการพลเรือนผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอำนวยการ ซึ่งกระทรวงหรือกรมแต่งตั้งมาประจำในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.จังหวัดสมุทรปราการ กรณีดำรงตำแหน่งครบวาระ ตามมาตรา ๑๙(๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือน เพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๗ นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจนับคะแนนเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.จังหวัดสมุทรปราการ ได้ตรวจนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.จังหวัดสมุทรปราการ และจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา ๒ ปี โดยเรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุกมิตร ชินศรี)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. จังหวัดสมุทรปราการ
(แนบท้ายประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	คะแนน ที่ได้รับ	กระทรวง
๑	นายสมศักดิ์ แก้วเสนา	ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ	๒๔	มหาดไทย
๒	นายสุจินต์ วาจากิจ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ	๒๔	มหาดไทย
๓	นายพงษ์ศักดิ์ แกมเดช	คลังจังหวัดสมุทรปราการ	๒๑	การคลัง
๔	นายสาธิต กล่อมสวัสดิ์	พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ	๒๑	พาณิชย์
๕	นายสุพจน์ ฤทธิเกียรติขจร	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ	๑๗	มหาดไทย
๖	นายประภาส ผูกดวง	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ	๑๔	สาธารณสุข
๗	นายเลิศฤทธิ์ วนะภูติ	แรงงานจังหวัดสมุทรปราการ	๑๒	แรงงาน
๘	นางสมลดา เจริญศิลป์	วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ	๑๒	วัฒนธรรม
๙	นางสาวชนานาถ สกุลสมบัติ	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ	๑๒	เกษตรและสหกรณ์
๑๐	นายกริธา คชโกชัย	เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ	๘	มหาดไทย
๑๑	นายเฉลิม ประสาททอง	ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ	๗	มหาดไทย
๑๒	นางจิตติมา กรืออารี	พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สมุทรปราการ	๗	พัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์
๑๓	นายนนทจิตร เนตรพุกกณะ	ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ	๗	ยุติธรรม
๑๔	นายวัฒนา เจริญจิตร	นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ	๗	มหาดไทย
๑๕	นายธีรพล ศรีโมรา	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ	๗	ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
๑๖	นางสาวจรรยาภรณ์ สาธิตกิจ	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ	๖	ท่องเที่ยวและกีฬา
๑๗	นายอัศวิน อัศวฒมางกูร	พลังงานจังหวัดสมุทรปราการ	๕	พลังงาน
๑๘	นายบุญเลิศ ชัยจิตตานานนท์	ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ	๕	สำนักนายกรัฐมนตรี
๑๙	นายพัฒนาชาติ ชุมทอง	สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สมุทรปราการ	๕	แรงงาน
๒๐	นางสาวสุนันทิพย์ ศรีสมวงษ์	พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ	๔	มหาดไทย
๒๑	นายกฤษฎา ทองสวัสดิ์	ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ	๓	เกษตรและสหกรณ์
๒๒	นายประทีป นทีทวีวัฒน์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ	๓	มหาดไทย
๒๓	นายชำนาญ ชาญไชย	พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ	๒	สำนักนายกรัฐมนตรี
๒๔	นายไถยวัลย์ จิระกุล	ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัด สมุทรปราการ	๒	ยุติธรรม
๒๕	นายขจิตเวช แก้วน้อย	นายอำเภอบางพลี	๒	มหาดไทย

/ลำดับที่...

ลำดับ ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	คะแนน ที่ได้รับ	กระทรวง
๒๖	นายเพชร ศศิชาชยามร	หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสมุทรปราการ	๒	มหาดไทย
๒๗	นายปิยศักดิ์ อัมรามร	เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาบางพลี	๒	มหาดไทย
๒๘	นายโชติพงศ์ เปล่งวิทยา	นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์	๑	มหาดไทย
๒๙	นายสมพร เกื้อสกุล	ประมงจังหวัดสมุทรปราการ	๑	เกษตรและสหกรณ์
๓๐	นายปรศุ สุระมานะ	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ	๑	มหาดไทย
๓๑	นายอำนาจ สุวรรณรักษ์	อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ	๑	อุตสาหกรรม

หมายเหตุ : ๑) เนื่องจากมีผู้ได้คะแนนเท่ากัน ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๓๕๕๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนน จึงจับสลากชื่อผู้ได้คะแนนเท่ากันนั้นต่อหน้าคณะกรรมการ
เพื่อเรียงลำดับที่ในบัญชีรายชื่อดังกล่าว

๒) ลำดับที่ ๔ นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
เช่นเดียวกับกับ นายสมศักดิ์ แก้วเสนา ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ จึงแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือก
ที่อยู่ในบัญชีลำดับถัดไป คือ นายประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ขึ้นมาแทน



(นายชินนทร์ กาญจนสุชา)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ
ประธานกรรมการตรวจนับคะแนนฯ



(นายสาธิต กล่อมสวัสดิ์)
พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ
กรรมการตรวจนับคะแนนฯ



(นางสาวน่านาด สกุลสมบัติ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
กรรมการตรวจนับคะแนนฯ



(นางสาวนงลักษณ์ ช่างแก้ว)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.สป.
กรรมการตรวจนับคะแนนฯ



(นางสาวชฎาพร พูลสำราญ)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สนจ.สป.
เลขานุการฯ